



ประกาศสำนักงาน ปปง.

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ปปง. ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ เลขาธิการ ปปง. ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์
ที่สำนักงาน ก.พ. และ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. กำหนด เพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน
ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง
ระดับ ๘ ลงมา หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การดำเนินการ
ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ อ.ก.พ.
สำนักงาน ปปง. ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แก้ไข
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ทั้งนี้ สามารถขอดูรายละเอียดเค้าโครงเรื่องของผลงาน สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ปฏิบัติ และ
รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน ได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรมและเปิดโอกาส
ให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ กรณีมีผู้ทักท้วง หากตรวจสอบพบว่าข้อทักท้วงมีมูล
จะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการ
ในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน
บุคคลต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ผู้ทักท้วงจะถูก
ดำเนินการตามแต่จะเห็นสมควร

แนวทางการดำเนินการ

๑. การส่งผลงาน

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเอกสารผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๕ ชุด ถึงส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ในวันและเวลาราชการ ภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือก ไม่ประสงค์จะขอรับการประเมินผลงาน

๒. รูปแบบการเสนอผลงาน

เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ การจัดทำผลงาน สามารถแยกผลงานเล่มละหนึ่งเรื่อง หรือรวมหลายเรื่องอยู่ในเล่มเดียวกันได้ หากมีการรวมผลงานเป็นเล่มเดียวกันต้องจัดทำคำนำในภาพรวมของผลงานแต่ละเรื่องที่น่ามารวมเล่ม และมีสารบัญที่ระบุจำแนกให้ชัดเจนว่าแต่ละเรื่องอยู่ในหน้าใด และมีหัวข้อย่ออยู่ในหน้าใด และให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK

๓. การแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินผลงาน

เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ได้พิจารณาว่าผลงานนั้นผ่านการประเมินแล้ว ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม จะดำเนินการสรุปผลการพิจารณาพร้อมทั้งเหตุผล ที่ผ่านการประเมิน เพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ก่อนวันที่สำนักงาน ปปง. ได้รับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งที่สมัคร เข้ารับการคัดเลือก	ชื่อผลงาน ที่ส่งเข้ารับการประเมิน	สัดส่วนผลงาน
๑.	นายวิวัฒน์ กิตติปัญญาวงษ์ นิติกรปฏิบัติการ ส่วนกำกับ และตรวจสอบ ๒ กองกำกับและตรวจสอบ	นิติกรชำนาญการ ตำแหน่ง เลขที่ ๙๗ ส่วนกำกับและ ตรวจสอบ ๒ กองกำกับและ ตรวจสอบ	๑. การดำเนินการติดตามจับกุม บุคคลตามหมายจับในคดี ความผิดฐานฟอกเงิน รายนางสาวกนิษฐา วัดสำโรง ๒. การดำเนินการติดตามจับกุม บุคคลตามหมายจับในคดี ความผิดฐานฟอกเงิน รายนางสาวอุไร แยมเจริญ	- ตัวเอง ร้อยละ ๙๐ - นายสุนทร พลไตร ร้อยละ ๑๐ - ตัวเอง ร้อยละ ๙๐ - นายสุนทร พลไตร ร้อยละ ๑๐
๒.	นายกฤษฎวิสิฐ จิรทิพย์รัช นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ส่วนบริหารงาน ทั่วไป กองข่าวกรองทาง การเงิน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๒ ส่วนบริหารงานทั่วไป กองข่าวกรองทางการเงิน	๑. การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการกองข่าว กรองทางการเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. การกลั่นกรองหนังสือราชการ เพื่อเสนอผู้บริหาร	- ตัวเอง ร้อยละ ๘๐ - นายเทพสุ บวรโชติดาร ร้อยละ ๒๐ - ตัวเอง ร้อยละ ๘๐ - นางสาวสรญา เชื้อเล็ก ร้อยละ ๑๕ - นายชวิศร์ กรัณย์ เมธากุล ร้อยละ ๕
๓.	นายพลภัทร ทับทิมเทศน์ นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ ส่วนเก็บรักษา และจัดส่งทรัพย์สิน กอง บริหารจัดการทรัพย์สิน	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๗ ส่วนเก็บรักษาและจัดส่ง ทรัพย์สิน กองบริหารจัดการ ทรัพย์สิน	๑. การดำเนินการงานเก็บรักษา ทรัพย์สิน รายนายกริช จินต์วุฒิ กับพวก ๒. การดำเนินการงานเก็บรักษา ทรัพย์สิน รายนายทรงกลด ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร น้อยสำฤทธิ์ กับพวก	- ตัวเอง ร้อยละ ๘๐ - นายพานิชย์ สาร บุตร ร้อยละ ๑๐ - นางกฤษรัตน์ ไวยสุรสิงห์ ร้อยละ ๕ - นายธนพงษ์ ยิ้มสบาย ร้อยละ ๕ - ตัวเอง ร้อยละ ๘๐ - นายพานิชย์ สาร บุตร ร้อยละ ๑๐ - นายธนพงษ์ ยิ้มสบาย ร้อยละ ๑๐

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งที่สมัคร เข้ารับการศึกษา	ชื่อผลงาน ที่ส่งเข้ารับการประเมิน	สัดส่วนผลงาน
๔.	นางสาวพิณรัตน์ ชินพิทักษ์ นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ ส่วนเก็บรักษา และจัดส่งทรัพย์สิน กอง บริหารจัดการทรัพย์สิน	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๒ ส่วนเก็บรักษาและจัดส่ง ทรัพย์สิน กองบริหารจัดการ ทรัพย์สิน	๑. การดำเนินการกับทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ศาลมี คำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินให้กับ กระทรวงการคลัง รายงานมานะ ทับทิม กับพวก ๒. การเปิดผนึกหีบห่อทรัพย์สิน รายงานประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือ เว่ยเซียะกั๊ง กับพวก	- ตัวเอง ร้อยละ ๘๐ - นางกรกมล ดิษยธรรม ร้อยละ ๒๐ - ตัวเอง ร้อยละ ๘๐ - นางกรกมล ดิษยธรรม ร้อยละ ๑๐ - นางสาวสุภาพร วันทะมาตร ร้อยละ ๑๐